

BÁO CÁO
Về việc trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại
đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện
trước kỳ họp thứ 9 (kỳ họp cuối năm 2014) HĐND huyện

Theo Báo cáo số 29/BC-MTTQVN-BTT, ngày 17/10/2014 của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 2 cấp (tỉnh, huyện) trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện và đề nghị của Thường trực HĐND huyện tại Công văn số 133 /TT HĐND ngày 23/10/2014 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2014.

Ngày 27/10/2014, UBND huyện có Công văn số 1836/UBND về việc giao nhiệm vụ trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2014. UBND huyện tổng hợp báo cáo như sau:

I. Lĩnh vực chế độ chính sách

1 Cử tri xã Phổ Cường kiến nghị:

1.1. Nhà nước sớm giải quyết chế độ cho đối tượng thanh niên xung phong. Vì hiện nay họ đã cao tuổi đang trông chờ vào sự quan tâm của Nhà nước.

Trả lời: Vấn đề này, UBND huyện đã thẩm định hồ sơ và đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi giải quyết chế độ trợ cấp cho đối tượng là thanh niên xung phong và thân nhân thanh niên xung phong trên địa bàn huyện theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 về chế độ trợ cấp cho thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, trong 3 năm 2012, 2013 và 2014 là 89 đối tượng. UBND tỉnh đã giải quyết chế độ cho 32 đối tượng, còn 57 đối tượng đang được xem xét, giải quyết (trong đó có 14 đối tượng của xã Phổ Cường).

1.2. Ông Trương Liễu quê quán xã Phổ Cường, hiện nay đang ở Thị trấn Đức Phổ có ý kiến: Tôi có người em trai tên Trương Đê tham gia cách mạng, cùng gia đình nuôi giấu cán bộ từ năm 1956 đến năm 1969. Khi thực thăng đến em tôi cùng 03 du kích xuống hầm trú ẩn, cả 04 người đã hy sinh. Nhà nước đã công nhận liệt sĩ đối với 03 du kích. Riêng em tôi, gia đình đã làm hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đã lâu nhưng mãi đến nay chưa có kết quả. Yêu cầu cơ quan chức năng trả lời trường hợp của em tôi có được công nhận liệt sĩ không?

Trả lời: Năm 2004, ông Trương Liễu có đơn khiếu nại gửi đến nhiều cơ quan yêu cầu giải quyết công nhận liệt sĩ cho em của ông là Trương Đê. UBND huyện đã thành lập Đoàn Thanh tra và kết hợp với Thanh tra tỉnh để thẩm tra đơn khiếu nại của ông Trương Liễu. Trên cơ sở kết quả thẩm tra, xác minh Đoàn Thanh tra huyện có kết luận Thanh tra số 108/KL-TTr ngày 26/02/2004 về việc thẩm tra, xác minh đơn khiếu nại của ông Trương Liễu.

UBND huyện đã có Quyết định số 321/QĐ-CT ngày 31/5/2004 về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Liễu và ngày 25/02/2005, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Đức Phổ có Thông báo số 07-TB/HU về việc trả lời đơn của ông Trương Liễu.

Các văn bản trên đều khẳng định: “Ông Trương Đề không phải là du kích, không có người giao nhiệm vụ. Do đó không thuộc đối tượng công nhận liệt sĩ theo qui định tại Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ”.

1.3. Bà Nguyễn Thị Cho ở thôn Nga Mân có ý kiến: Năm 2006, bà làm hồ sơ đề nghị truy tặng Huân chương Độc lập cho mẹ bà là mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Mỹ nhưng vì sao mãi đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết?

Trả lời: Qua kiểm tra hồ sơ tại Phòng Lao động – Thương binh và xã hội và danh sách UBND huyện đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng Huân chương độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ không tìm thấy tên bà Dương Thị Mỹ.

1.4. Ông Dương Hữu Lâm ở thôn Bàn Thạch có ý kiến: Ông làm hồ sơ chất độc da cam đã lâu nhưng vì sao đến nay chưa được giải quyết?

Trả lời:

Tháng 6/2011, Phòng Lao động-TB&XH huyện đã thẩm định 23 hồ sơ chất độc hóa học (trong đó có hồ sơ của ông Dương Hữu Lâm) gửi Sở Lao động-TB&XH xem xét chuyên hồ sơ đến Hội đồng giám định y khoa tỉnh Quảng Ngãi để tổ chức giám định. Tuy nhiên, đến tháng 11/2011, Sở Lao động-TB&XH đã chuyển trả hồ sơ của ông Dương Hữu Lâm cho huyện và UBND huyện đã chuyển trả ngay hồ sơ của ông Lâm cho UBND xã Phổ Cường với lý do: dừng theo Công văn số 824/SLĐTĐBXH-NCC ngày 21/6/2011 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; vì theo Công văn này: “trước mắt chỉ xem xét những trường hợp bị bệnh hiểm nghèo, bệnh ung thư và trường hợp có bệnh án trước ngày ban hành Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.”

Hiện nay, Bộ Y tế và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có Thông tư Liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 của Liên bộ hướng dẫn khám giám định bệnh tật, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ. Đề nghị ông Dương Hữu Lâm đến liên hệ với UBND xã Phổ Cường để được hướng dẫn làm lại hồ sơ thủ tục theo qui định.

2. Cử tri xã Phổ Hòa kiến nghị: Những người tham gia làm nhiệm vụ quốc tế giúp đỡ bạn Lào (làm chuyên gia), nay muốn làm chế độ chính sách thì căn cứ vào quy định nào? Đề nghị cơ quan chức năng trả lời cho cử tri biết.

Trả lời: Những người tham gia làm nhiệm vụ quốc tế giúp đỡ bạn Lào (làm chuyên gia), muốn làm chế độ hưởng chính sách thì căn cứ vào Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia; Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT ngày 01/8/2014 của Liên bộ Lao động-Thương binh và

Xã hội, Tài chính hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị cử tri xã Phổ Hòa liên hệ với UBND xã Phổ Hòa để được hướng dẫn cụ thể.

3. Cử tri Thị trấn kiến nghị: Xem xét lại trường hợp thương binh của ông Trần Hùng Cường và hồ sơ liệt sĩ của anh rể ông là ông Bùi Lựu ở Thanh Sơn, Phổ Cường.

Trả lời:

* *Đối với trường hợp của ông Trần Hùng Cường:* Ngày 12/5/2003, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Đức Phổ có Báo cáo đề nghị thi hành kỉ luật đối với đồng chí Trần Hùng Cường-Phó bí thư Đảng ủy xã Phổ Cường, đảng viên sinh hoạt tại chi bộ thôn Thanh Sơn-Đảng bộ xã Phổ Cường. Tại báo cáo này kết luận: “Đồng chí Cường tham gia công tác cách mạng sớm trong chiến tranh có bị thương nhiều chỗ và có một vết thương nhỏ ở mặt, sau này đồng chí Cường bị tai nạn giao thông có vết thương trùng với vết thương cũ, nên khi khai làm thương binh năm 2000 đồng chí Cường khai luôn vết thương này (vết thương bị tai nạn giao thông) là thiếu rõ ràng và có gây ra dư luận không tốt.”

Do đó, ngày 30/5/2003, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Đức Phổ đã có Quyết định số 04-QĐ/KTHU thi hành kỉ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Hùng Cường.

* *Hồ sơ liệt sĩ của anh rể ông Trần Hùng Cường là ông Bùi Lựu ở thôn Thanh Sơn, Phổ Cường.*

Năm 2004, ông Trương Liễu có đơn phản ánh 05 trường hợp tại thôn Thanh Sơn, xã Phổ Cường được công nhận liệt sĩ (Ông: Bùi Lựu, Mai Ca, Võ Xé, Võ Sàng, Nguyễn Lộc Bài) là không đúng. UBND huyện đã thành lập Đoàn Thanh tra và kết hợp với Thanh tra tỉnh để thẩm tra đơn phản ánh của ông Trương Liễu. Trên cơ sở kết quả thẩm tra, xác minh Đoàn Thanh tra huyện có kết luận Thanh tra số 108/KL-TTr ngày 26/02/2004 về việc thẩm tra, xác minh đơn khiếu nại của ông Trương Liễu; và ngày 25/02/2005 Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Đức Phổ có Thông báo số 07-TB/HU về việc trả lời đơn của ông Trương Liễu.

Các văn bản trên đều khẳng định: “Quá trình thanh kiểm tra, làm việc với các nhân chứng có liên quan xác nhận trong hồ sơ liệt sĩ, cũng như các trình tự thủ tục của Hội đồng xét duyệt chính sách thương binh liệt sĩ cho 05 liệt sĩ trên đều công khai dân chủ, cụ thể là thông qua các cuộc họp, có biên bản họp dân chính đảng ở thôn, đề nghị lên xã Phổ Cường. Xã tổ chức cuộc họp có Đảng ủy, UBND, HĐND, các Hội đoàn thể xã Phổ Cường họp xét theo qui định của Nhà nước.

Cùng với công tác thẩm tra xác minh, Đoàn Thanh tra đã trực tiếp làm việc cụ thể với các nhân chứng liên quan (người giao nhiệm vụ, người biết sự việc) của 05 hồ sơ liệt sĩ, các nhân chứng đều thừa nhận mình là người giao nhiệm vụ, người biết rõ sự việc, các xác nhận trong hồ sơ bảo đảm đúng thủ tục qui định.

Trường hợp hy sinh của 05 liệt sĩ (Ông: Bùi Lựu, Mai Ca, Võ Xé, Võ Sàng, Nguyễn Lộc Bài) đúng tiêu chuẩn qui định công nhận liệt sĩ tại điều 11, Nghị định 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ.”

4 Cử tri xã Phổ Ninh kiến nghị: Có 07 hồ sơ đề nghị làm huân chương Độc lập, xã đã gửi lên cấp trên 10 năm rồi nhưng chưa có kết quả. Đề nghị huyện quan tâm giải quyết.

Trả lời: Ngày 19/11/2008, UBND huyện có Công văn số 773/UBND về việc lập hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ và chuyển trả 61 hồ sơ về các xã, thị trấn để làm theo quy trình mới, trong đó có 9 hồ sơ của xã Phổ Ninh. Tuy nhiên đến nay xã Phổ Ninh vẫn chưa gửi lại 9 hồ sơ trên để UBND huyện thẩm định và trình cấp thẩm quyền tặng thưởng Huân chương độc lập.

5 Cử tri xã Phổ Văn kiến nghị:

Nghĩa trang Liệt sĩ, Tượng đài chứng tích Trà Câu đã xuống cấp. Đề nghị các cấp quan tâm sửa chữa lại.

Trả lời:

**Việc quản lý nghĩa trang liệt sĩ xã Phổ Văn:* Thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã Phổ Văn tiến hành sửa chữa lại theo đúng điều 17 Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ.

**Tượng đài chứng tích Trà Câu:* Trong đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020 định hướng đến 2025 đang được lấy ý kiến góp ý thông qua thì giai đoạn 2017-2018 sẽ tiến hành đầu tư tôn tạo, chống xuống cấp cho 17 di tích trong đó có di tích vụ thẩm sát cuộc biểu tình Trà Câu.

6. Cử tri xã Phổ Hoà, Phổ Ninh, Phổ Văn kiến nghị:

Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân liệt sĩ bị sai sót các thông tin (như năm sinh, họ, tên, ...), thân nhân phải trực tiếp đến Sở Lao động – TB&XH tỉnh làm chứ đến huyện, xã không thể làm được. Đề nghị nên có quy định giao cho xã hoặc huyện tập hợp hồ sơ mang đến Sở Lao động – TB&XH tỉnh làm giúp cho dân. Cần hướng dẫn cho đối tượng bị phơi nhiễm chất độc da cam tiếp tục làm hồ sơ để giải quyết chế độ. Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ thanh niên xung phong gửi đi đã lâu nhưng vẫn chưa có kết quả.

Trả lời:

** Đối với vấn đề sai sót thông tin:* Ngày 13/10/2014 Sở Lao động-TB&XH đã có Công văn số 2964/SLĐTBXH-NCC về việc hướng dẫn qui trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công với cách mạng; theo hướng dẫn của Công văn này thì:

- Đối tượng làm đơn (theo mẫu HS5, qui định tại Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH), kèm các giấy tờ làm căn cứ đính chính, gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trường hợp điều chỉnh thông tin về thân nhân liệt sĩ thì phải kèm theo Bản khai tình hình thân nhân (mẫu TN4).

- Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận vào hồ sơ của đối tượng và tổng hợp, lập danh sách gửi đến UBND huyện (qua Phòng Lao động-

TB&XH). Sau đó, UBND huyện sẽ có văn bản đề nghị đính chính thông tin và chuyển hồ sơ về Sở Lao động-TB&XH để đính chính cho đối tượng.

** Cần hướng dẫn cho đối tượng bị phơi nhiễm chất độc da cam tiếp tục làm hồ sơ để giải quyết chế độ:*

Thực hiện Thông tư Liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 của Liên bộ: Y tế-Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn khám giám định bệnh tật, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hoá học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ. Ngày 11/4/2014, UBND huyện triển khai văn bản này cho các xã, thị trấn. Đề nghị đối tượng liên hệ với UBND xã để được hướng dẫn làm hồ sơ theo đúng qui định.

** Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ thanh niên xung phong gửi đi đã lâu nhưng vẫn chưa có kết quả*

Từ năm 2012 đến nay, UBND huyện đã đề nghị Sở Lao động-TB&XH giải quyết 69 hồ sơ nhưng Sở Lao động-TB&XH mới giải quyết 03 hồ sơ. Nguyên nhân: do hồ sơ không có giấy tờ gốc, chưa có danh mục phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong, khó thẩm định, phải chờ cấp trên hướng dẫn bổ sung.

7. Cử tri xã Phổ Minh, Phổ Thuận, Phổ Văn, Phổ Quang kiến nghị:

Việc làm hồ sơ hưởng chế độ tù đầy theo quy định phải có lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên là chưa hợp lý, vì khi người dân tham gia cơ sở cách mạng bị địch bắt tù đầy, sau đó họ được thả về làm dân thì không thể có lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên được. Nếu là đảng viên có tham gia cách mạng bị địch bắt tù đầy nhưng trong lý lịch đảng viên không kê khai thì không được xem xét giải quyết; một số người có tham gia cách mạng bị địch bắt tù đầy nhưng chưa được tặng kỷ niệm chương thì cũng không được xem xét giải quyết. Đề nghị các cơ quan chức năng quy định lại cho phù hợp với thực tế.

Trả lời: Ngày 30/7/2014, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; trong đó có chế độ tù đầy.

Theo Thông tư này, nếu đối tượng không có lý lịch cán bộ, lý lịch Đảng viên để xác định thời gian ở tù, nơi ở tù thì có 01 trong các giấy tờ sau: Bổ sung lý lịch quân nhân, lý lịch công an nhân dân (lập từ 01/01/1995 trở về trước); hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến, hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; Bổ sung giấy tờ, tài liệu khác có giá trị pháp lý lập từ 01/01/1995 trở về trước; Giấy xác nhận của cơ quan chức năng thuộc Bộ quốc phòng, Bộ Công an về thời gian ở tù, nơi bị tù.

Nơi bị tù phải theo danh mục qui định tại Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH (phục lục I).

8. Cử tri xã Phổ An kiến nghị:

Đối tượng tham gia hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến; khi Nhà nước cho nghỉ vì điều kiện sức khỏe có chế độ bệnh binh và thương binh nhưng chỉ cho hưởng 1 trong 2 chế độ là bất hợp lý. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét cho hưởng cả 2 chế độ.

Trả lời: Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ qui định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; tại khoản 5, Điều 31 của Nghị định 31/2013/NĐ-CP qui định đối với thương binh đồng thời là bệnh binh như sau:

a) Trường hợp đã **giám định tách riêng** tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật thì được hưởng đồng thời trợ cấp thương binh và trợ cấp bệnh binh. Thời điểm hưởng thêm một chế độ trợ cấp được tính từ ngày Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định trợ cấp.

b) Trường hợp đã **giám định gộp** tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật:

Được hưởng đồng thời trợ cấp thương binh và trợ cấp bệnh binh nếu có thời gian công tác liên tục trong quân đội, công an từ đủ 15 năm trở lên hoặc chưa đủ 15 năm công tác liên tục trong quân đội, công an nhưng cộng thời gian công tác thực tế trước đó có đủ 20 năm trở lên.

Được hưởng đồng thời trợ cấp thương binh và trợ cấp bệnh binh nếu sau khi đã trừ tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật mà tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật còn từ 41% trở lên, mức trợ cấp được hưởng theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động đã trừ.”

Nếu cử tri nào có tỉ lệ suy giảm khả năng lao động, có thời gian công tác trong quân đội, công an như qui định nêu trên thì liên hệ UBND xã để hướng dẫn làm thủ tục hưởng 02 chế độ.

II. Đầu tư xây dựng cơ bản

1 Cử tri xã Phổ Châu kiến nghị:

1.1. Ban Quản lý đầu tư các công trình giao thông Quảng Ngãi thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số hộ dân để điều chỉnh diện tích đất liên quan đến Dự án Cầu vượt đường sắt, đã 02 năm rồi nhưng chưa trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân.

Trả lời: Đề nghị các hộ dân có liên quan liên hệ trực tiếp với UBND xã Phổ Châu, Chủ đầu tư (BQL đầu tư các CTGT Quảng Ngãi) để được giải quyết. Yêu cầu UBND xã Phổ Châu khẩn trương phối hợp với Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan để giải quyết yêu cầu của cử tri.

1.2. Cử tri thôn Châu Me kiến nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện kiểm kê áp giá bồi thường vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, đất thuộc Dự án đường du lịch nối dài chưa đầy đủ và chính xác. Đề nghị kiểm kê bổ sung.

Trả lời: Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với Chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân xã Phổ Châu, Phòng Kinh tế & Hạ tầng tổ chức kiểm tra tại thực địa các thửa đất, hiện trạng nhà, tài sản, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên đất bị thu hồi theo yêu cầu của một số hộ dân thuộc dự án. Hiện nay đã điều chỉnh phương án bồi thường theo kết quả kiểm tra và đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 7987/QĐ-UBND ngày 04/11/2014, Trung tâm sẽ thực hiện chi trả cho các hộ dân sau khi Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện trình UBND huyện ban hành quyết định chi trả cho các hộ dân.

2. Cử tri xã Phổ Thạnh kiến nghị:

2.1. Đề nghị UBND huyện đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch cho khu vực trung tâm của xã. Vì hiện nay nguồn nước ngầm ở 3 thôn: Thạch By 1, Thạch By 2, La Vân và khu dân cư Làng cá đã bị nhiễm mặn và ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt.

Trả lời: Hồ chứa nước Cây Xoài sẽ tổ chức đấu thầu trong tháng 12/2014. Khi công trình này hoàn thành sẽ kêu gọi nhà đầu tư đầu tư nhà máy cung cấp nước cho khu vực 3 thôn trên.

2.2. Đề nghị UBND huyện xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng khu dân cư Làng cá Sa Huỳnh đủ tiêu chí trở thành đô thị loại V vào năm 2015 (các hạng mục: điện, đường, công viên, cây xanh).

Trả lời: Trong những năm qua Huyện đã và đang tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư làng cá Sa Huỳnh. Năm 2014, UBND huyện đã đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông (số 4, 5, 7 và 11) thuộc Khu dân cư Làng cá Sa Huỳnh với tổng mức đầu tư 5,62 tỷ đồng. Dự kiến năm 2015 sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống cấp điện cho khu vực và đầu tư các tuyến đường số 3, 6, 8, 9, 13 nhằm từng bước hoàn chỉnh hạ tầng khu dân cư nêu trên.

2.3. Đề nghị UBND huyện có kế hoạch cho sửa chữa lại cầu bắt ngang qua đê muối Sa Huỳnh. Vì hiện nay cầu đã bị sập phần lang cang, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Trả lời: Cầu bắt ngang qua đê muối Sa Huỳnh đã sập đổ lan can, tay vịn và một phần bản mặt cầu. UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế - hạ tầng huyện đã phối hợp với Sở GTVT Quảng Ngãi, UBND xã Phổ Thạnh khảo sát, đánh giá hiện trạng cầu để có kế hoạch sửa chữa. Trong thời gian đến sẽ tiến hành xây dựng, sửa chữa lại cầu khi có chủ trương và được bố trí vốn.

2.4. Đề nghị UBND huyện sớm chọn nhà đầu tư mới xây dựng Trung tâm Thương mại kết hợp chợ Sa Huỳnh. Vì hiện nay chợ Sa Huỳnh đã quá tải, trong khi đó Công ty Giao Thủy không triển khai thực hiện dự án đã được phê duyệt.

Trả lời: Do nguồn kinh phí đầu tư lớn, trong thời điểm suy giảm kinh tế nên Công ty Giao Thủy (chủ đầu tư) gặp khó khăn trong việc huy động vốn nên Công ty không triển khai thực hiện dự án. Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, huyện đang xúc tiến kêu gọi nhà đầu tư mới tham gia xây dựng Trung tâm Thương mại kết hợp chợ Sa Huỳnh theo quy hoạch được duyệt.

2.5. Nhà nước tiếp tục đầu tư xây dựng kè chắn sóng để đảm bảo an toàn cho khu dân cư ven biển thôn Thạch By 1 (phần còn lại từ điểm cuối dự án trước đây đến đầu cầu xóm Cồn).

Trả lời: Phần Kè chống sạt lở bờ biển thôn Thạch By 1 đoạn nối tiếp phần Kè từ Đồn Biên Phòng (được xây dựng hoàn thành năm 2013), đoạn còn lại đến xóm Cồn hiện chưa có nguồn kinh phí để đầu tư. UBND huyện sẽ lập hồ sơ dự án để trình xin nguồn kinh phí từ tỉnh và Trung ương.

2.6. Nhà nước đầu tư nâng cấp và kè bên trong đê bao đồng muối Sa Huỳnh. Vì hiện nay đê bao đã xuống cấp và mặt cao trình thấp, không đảm bảo ngăn triều cường.

Trả lời: Đê đồng muối Sa Huỳnh và cơ sở hạ tầng khu đồng muối, đã được UBND tỉnh thống nhất cho chủ trương và giao nhiệm vụ cho UBND huyện Đức Phổ làm đầu mối kế hoạch thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư năm 2012 tại Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 với giá trị tổng mức 50 tỷ đồng, đến nay hồ sơ dự án đã lập hoàn thành và UBND huyện đã trình UBND tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên vì nguồn vốn quá lớn nên UBND tỉnh chưa phê duyệt và cấp vốn để đầu tư.

3. Cử tri xã Phổ Cường kiến nghị:

3.1. Đề nghị UBND huyện sớm bố trí vốn thi công tuyến đường Mỹ Trang – Lâm Bình giai đoạn 2. Vì từ năm 2012, nhân dân đã chấp hành tháo dỡ tường rào nhưng hiện nay vẫn chưa xây dựng lại được.

Trả lời: Tuyến đường Mỹ Trang – Lâm Bình thuộc UBND xã Phổ Cường quản lý. Trong giai đoạn hiện nay nguồn ngân sách huyện còn hạn hẹp và tập trung cho việc xử lý nợ đọng theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó trước mắt ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình thực sự cấp bách nên hiện nay chưa bố trí được vốn để thi công giai đoạn 2 công trình nêu trên.

3.2. Tuyến đường Mỹ Trang – Phổ Khánh đoạn từ ngõ nhà ông Nghị đến thôn Thanh Sơn đã xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị UBND huyện có kế hoạch tu sửa để đi lại thuận tiện.

Trả lời: Tuyến đường Mỹ Trang – Phổ Khánh (ĐH.49) đưa vào khai thác sử dụng đã lâu (hơn 12 năm) kết cấu mặt đường bằng đá dăm láng nhựa hiện đã xuống cấp, đặc biệt trong thời gian qua việc xe chuyên chở vật liệu phục vụ thi công Quốc lộ 1 đã làm cho tuyến đường hư hỏng nghiêm trọng. Việc sửa chữa hiện nay không đem lại hiệu quả do quá trình vận chuyển vật liệu đất đang tiếp tục trong thời gian đến. Hiện nay, UBND đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã khảo sát mức độ hư hỏng trên toàn bộ tuyến đường này, trước mắt sẽ tiến hành sửa chữa tạm thời những vị trí hư hỏng trọng yếu để đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian đến.

3.3. Đập Hóc Cây ở thôn Xuân Thành hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ vỡ đập rất lớn. Đề nghị UBND huyện sửa chữa, nâng cấp đập để phục vụ sản xuất và bảo đảm an toàn hồ đập.

Trả lời: Vấn đề này đã được trả lời tại Điểm 5, Mục I, Phần B của Báo cáo số 267/BC-UBND ngày 12/12/2013 của UBND huyện Đức Phổ.

3.4. Ông Nguyễn Duy Hà ở thôn Bàn Thạch có ý kiến: Ông có mấy sào đất do ông bà để lại tại Phổ Vinh, hiện nay ông sinh sống ở Phổ Cường. Tuy nhiên có một thời gian ông bị bệnh nên không thường xuyên đi lại được. UBND xã Phổ Vinh cho rằng đất này vắng chủ nên đã thu hồi. Từ năm 2008 đến nay, ông gửi đơn đến UBND huyện và các cấp nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Trả lời: Vấn đề cử tri Nguyễn Duy Hà phản ánh là không đúng. Trong thời gian qua UBND xã Phổ Vinh không thu hồi thửa đất nào của ông. Diện tích đất của ông Nguyễn Duy Hà tại thôn Phi Hiến xã Phổ Vinh trong đó có diện tích đất ở và diện tích đất sản xuất nông nghiệp do ông quản lý từ năm 2006 đến nay đã

được UBND xã xét duyệt và đề nghị UBND huyện cấp GCNQSD đất cho ông Hà theo đúng pháp luật.

4. Cử tri xã Phổ Hoà kiến nghị:

4.1. Đề nghị UBND huyện phân bổ thêm nguồn vốn xây dựng nông thôn mới cho xã Phổ Hoà để xã triển khai thực hiện đạt các tiêu chí theo kế hoạch đề ra.

Trả lời: Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư cho 17 xã đạt từ 12 tiêu chí trở lên để đạt 19 tiêu chí vào năm 2015, trong đó huyện Đức Phổ có xã Phổ Vinh. Đối với xã Phổ Hoà không thuộc trong 17 xã này, vì thế trong thời gian qua xã Phổ Hoà không được ưu tiên phân bổ nguồn vốn để xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian đến UBND huyện sẽ kiến nghị tỉnh tiếp tục bố trí kinh phí cho các xã còn lại trên địa bàn huyện trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.

4.2. Một số hộ dân xây dựng trái phép trên đất hành lang đường bộ; UBND xã và Hạt đường bộ đã lập biên bản vi phạm báo cáo UBND huyện nhưng đến nay vẫn chưa có ý kiến chỉ đạo của Huyện.

Trả lời: Việc một số hộ dân xây dựng trái phép trên hành lang ATGT đường bộ thuộc địa phận xã Phổ Hoà, đến nay UBND huyện chưa nhận được báo cáo của UBND xã; mặc khác, trong các báo cáo định kỳ về công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng thì UBND xã Phổ Hoà báo cáo không có cấp giấy phép và không có trường hợp nào xây dựng vi phạm.

4.3. Dự án đường Quốc lộ 1A – Phổ Vinh:

a. Vào mùa mưa nước ngập sâu, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của hơn 70 hộ dân (đoạn giáp đường bê tông xi măng vào khu dân cư).

Trả lời: Hiện tại, dự án đường Quốc lộ 1A – Phổ Vinh đang triển khai thi công, đoạn từ lý trình Km0+495 -:- Km0+560.4 chưa thể thi công được do vướng mặt bằng thi công (chưa có đất tái định cư cho các hộ dân).

Hệ thống thoát nước ngang và thoát nước dọc chưa hoàn thiện nên vào mùa mưa đoạn đường này bị nước ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. UBND huyện sẽ chỉ đạo giải quyết các vướng mắc để giao đất tái định cư cho các hộ dân và giải phóng mặt bằng để thi công hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng.

b. Có 11 hộ đã nhận tiền đền bù của Nhà nước từ năm 2010 đến nay nhưng vẫn chưa có đất tái định cư.

Trả lời: Vấn đề xây dựng Khu tái định cư dự án Quốc lộ 1A – Phổ Vinh đã được trả lời tại điểm 5 báo cáo số 277/BC-UBND ngày 06/10/2014 của UBND huyện Đức Phổ.

c. Đoạn đường đi qua cầu Mương Lát sau khi khai mương thả nước cho Phổ Minh, có 04 hộ dân bị thu hồi đất để làm mương, đã 4 năm rồi nhưng 4 hộ này vẫn chưa nhận được tiền bồi thường.

Trả lời: Về thu hồi và bồi thường bổ sung của 04 hộ dân xã Phổ Hoà. HDBT đã chi trả tiền bồi thường bổ sung vào ngày 18/10/2014.

a. 31 hộ dân có ruộng 2 bên đường bị thu hồi đất để làm taluy đường và mương dẫn dòng đã 3 năm rồi nhưng vẫn chưa nhận được tiền bồi thường.

Trả lời: Đường trung tâm Thị trấn Đức Phổ nối dài, HDBT đã thực hiện kiểm kê, áp giá bồi thường và lập phương án bổ sung cho các hộ dân bị thu hồi đất để làm mái taluy đường. Hiện nay, HDBT đang trình UBND huyện phê duyệt phương án bổ sung và sẽ chi trả tiền bồi thường trong tháng 12/2014.

b. Việc làm cầu bao Bàu Bạ vào mùa mưa lũ, nước không có lối thoát. Việc nâng lề đường lên cao sẽ ảnh hưởng đến sản xuất mùa vụ năm 2015.

Trả lời: Cầu Bàu được thiết kế với chiều dài L=18m lớn hơn mương bàu cũ nên đảm bảo việc thoát nước vào mùa mưa lũ.

Lề đường, mặt đường và hệ thống thoát nước được thi công theo đúng hồ sơ thiết kế và Quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

c. Đề nghị đơn vị thi công phải đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân, hiện nay các hố ga không có nắp đậy, rất nguy hiểm.

Trả lời: Đường Trung tâm thị trấn Đức Phổ nối dài đang triển khai thi công, đến nay các hố ga sau khi nạo vét đã được đậy nắp hoàn thiện, đảm bảo an toàn. Toàn tuyến đường đang trong quá trình thi công, chưa đưa vào sử dụng, đề nghị địa phương thông báo cho nhân dân không lưu thông trên tuyến đường này để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công.

5. Cử tri Thị trấn Đức Phổ kiến nghị: Huyện quan tâm đối với các dự án đã triển khai xây dựng quá lâu, mãi đến nay vẫn chưa hoàn thành, như Dự án Quốc lộ 1A – Mỹ Á, Quốc lộ 1A - Phổ Vinh. Một số dự án đã thu hồi đất sản xuất của dân nhưng chậm triển khai gây lãng phí.

Trả lời: Các dự án đường QL1A – Mỹ Á, QL1A – Phổ Vinh, đến nay đã thi công hoàn thành cơ bản các hạng mục chính, chỉ còn lại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các hộ dân trong diện tái định cư đến nơi ở mới. Hiện nay UBND huyện đang tập trung chỉ đạo Hội đồng bồi thường và các cơ quan chức năng giải quyết để thi công hoàn thành các hạng mục còn lại.

6. Cử tri xã Phổ Minh kiến nghị:

6.1. Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Trạm dừng chân và bến xe Nam Quảng Ngãi trên địa bàn xã Phổ Minh. Đề nghị UBND huyện có ý kiến với Chủ đầu tư xem xét hỗ trợ tiền công khai hoang cho các hộ đã có đất trồng cây lâu nay.

Trả lời: Hiện nay vẫn chưa lập hồ sơ về bồi thường và hỗ trợ để thực hiện dự án Trạm dừng chân và bến xe Nam Quảng Ngãi.

6.2. Tuyến đường Phổ Minh đi Bến Bè do huyện quản lý, đoạn giáp đường Đức Phổ - Mỹ Á đi Đập Quán (thuộc địa bàn thôn Tân Tự) hiện nay bị hư hỏng nặng, nhân dân đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Đề nghị UBND huyện sớm có kế hoạch xây dựng bê tông đoạn đường này để nhân dân đi lại được thuận lợi.

Trả lời: Tuyến đường Phổ Minh – Bến Bè (ĐH.43) đoạn giáp đường Đức Phổ - Mỹ Á đi Đập Quán (thuộc địa bàn thôn Tân Tự) đã được phê duyệt dự án và

thực hiện đầu tư trong năm 2008 bằng nguồn vốn WB. Tuy nhiên, khi triển khai thi công bị vướng công tác GPMB nên đoạn giáp đường Đức Phổ - Mỹ Á đi Đập Quán không thể thi công được. Do chưa được thi công hoàn thiện nên đoạn đường này vào mùa mưa thường xuyên bị lầy lội, hằng năm phải khắc phục tạm thời để nhân dân đi lại. Hiện nay huyện đã đưa tuyến đường Phỏ Minh – Bến Bè vào kế hoạch đầu tư giai đoạn 2015- 2020, khi có điều kiện về nguồn vốn thì huyện sẽ đầu tư xây dựng.

6.3. Dự án đường tránh Quốc lộ 1A:

6.3.1. Đợt lũ cuối năm 2011 và cuối năm 2013 gây ngập úng nặng ở địa bàn xã Phỏ Minh. Diện tích sản xuất lúa của dân nằm phía hạ lưu các cầu thuộc các dự án đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Đức Phổ, đường Đức Phổ - Mỹ Á (giai đoạn 2) bị sa bồi thủy phá quá nặng, thực tế hiện nay và trong những năm sau khu vực vùng hạ lưu này sẽ như dòng sông, nhân dân không thể cải tạo lại để sản xuất; tổng diện tích sa bồi thủy phá 60.008m², nhiều hộ dân không còn diện tích để sản xuất lúa, không có thu nhập dẫn đến đời sống hết sức khó khăn. Đề nghị UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra đánh giá tác động môi trường bị ảnh hưởng bởi Dự án ở vùng hạ lưu các cầu, cống để có cơ sở thu hồi và bồi thường vĩnh viễn cho nhân dân. Đề nghị Nhà nước hỗ trợ đời sống cho các hộ dân có diện tích không sản xuất được từ năm 2011 đến nay.

6.3.2. Đề nghị Nhà nước bồi thường, hỗ trợ kinh phí tái định cư cho 4 hộ bị ảnh hưởng bởi tuyến tránh Quốc lộ 1A nằm ở thượng, hạ lưu các cầu thuộc xã Phỏ Minh phải di dời đến nơi ở mới (bà Huỳnh Thị Đào, Huỳnh Thị Hưng, Lê Thị Nghè, Phạm Thị Miên).

Trả lời: Việc 04 hộ dân ở chân cầu vượt xã Phỏ Minh và phần diện tích trồng lúa nước bị sa bồi, thủy phá thuộc xã Phỏ Minh là do ảnh hưởng bởi dự án tuyến đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Đức Phổ và do tác động của thiên tai, đặc biệt là cơn lũ lịch sử năm 2013. Vì vậy việc giải quyết cho các hộ dân trong trường hợp này là rất cần thiết.

UBND huyện đang khẩn trương lập phương án di dời 04 hộ dân nêu trên đến nơi ở mới đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; đồng thời rà soát mức độ ảnh hưởng, lập phương án hỗ trợ nhân dân khôi phục đất sản xuất đối với phần diện tích đất trồng lúa bị sa bồi thủy phá nêu trên, trường hợp đặc biệt không thể khôi phục được đất sản xuất thì xem xét, thu hồi, bồi thường cho người dân đang sử dụng đất.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Tân tổng hợp thiệt hại của 04 hộ dân ở dưới chân cầu vượt xã Phỏ Minh và phần diện tích đất trồng lúa nước bị sa bồi thủy phá do ảnh hưởng của dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, có văn bản xin ý kiến Bộ Giao thông Vận tải bổ sung khoản kinh phí này vào dự án.

Ngày 24 tháng 11 năm 2014, UBND huyện đã có Tờ trình số 199/TTr-UBND về việc xin bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh để di dời 04 hộ dân ở chân cầu vượt, xã Phỏ Minh do ảnh hưởng bởi dự án: Tuyến tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thị

trần Đức Phổ. UBND huyện sẽ thực hiện di dời 04 hộ dân khi UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn hỗ trợ.

7. Cử tri xã Phổ Ninh kiến nghị: Tuyến đường Đức Phổ đi Ba Trang hiện nay đang xuống cấp nặng, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đề nghị huyện có kế hoạch sửa chữa để đi lại được thuận lợi.

Trả lời: Tuyến đường Đức Phổ đi Ba Trang là tuyến đường huyện (Phổ Ninh – Ba Khâm) được xây dựng đã lâu, hiện đã xuống cấp, nhiều điểm bị hư hỏng nặng nhưng chưa cân đối ngân sách để xây dựng, nâng cấp. Đề đảm bảo ATGT, vừa qua UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tiến hành khắc phục sửa chữa.

8. Cử tri xã Phổ Nhơn kiến nghị:

8.1. Tuyến giao thông từ Thị trấn đi Km7 đến quốc lộ 24 (tại đoạn Đồi Cò, thôn Phước Thượng) mương thoát nước 2 bên đường đã bị lấp, vào mùa mưa nước chảy qua đoạn đường này rất mạnh dễ gây tai nạn. Đề nghị huyện có kế hoạch khắc phục.

Trả lời: Tuyến đường Đức Phổ - Km7 QL24: đoạn tại Đồi Cò, thôn Phước Thượng đã tiến hành sửa chữa, đến nay việc lưu thông trên tuyến đã được đảm bảo.

8.2. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý dự án huyện đẩy nhanh tiến độ thi công hồ Lỗ Lá.

Trả lời: Dự án Hồ chứa nước Lỗ Lá thi công chậm là do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ. Yêu cầu UBND xã Phổ Nhơn giải quyết dứt điểm một số trường hợp còn lại để các đơn vị thi công thi công hoàn thành trong năm 2015.

9. Cử tri xã Phổ Văn kiến nghị:

9.1. Dự án Trường Lương Thế Vinh thi công cần có hệ thống thoát nước để tránh ngập úng cho khu dân cư vào mùa mưa.

Trả lời: UBND huyện sẽ chỉ đạo đơn vị thi công xây dựng hệ thống thoát nước để tránh ngập úng khu dân cư vào mùa mưa lũ.

9.2. Huyện cần quan tâm đầu tư kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng cho Trà Câu sớm trở thành đô thị loại V, trước mắt nên ưu tiên ngân sách để xây dựng Hội trường UBND xã.

Trả lời: Công trình Hội trường UBND xã Phổ Văn hiện nay đã được UBND huyện có Quyết định số 7294/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 giao nhiệm vụ cho UBND xã lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình để sớm triển khai xây dựng.

9.3. Đề nghị sớm xây dựng đoạn đường còn lại của tuyến giao thông Trà Câu-Phổ Quang.

Trả lời: Tuyến đường Trà Câu – Đò Mốc (ĐH.42C) (Phổ Văn đi Phổ Quang) bị hư hỏng rất nghiêm trọng. Năm 2013, đã đầu tư xây dựng được 1,7 km

10. Cử tri xã Phổ Thuận kiến nghị:

10.1. Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A, một số công thoát nước bị lắp nên không thoát nước được. Đề nghị huyện quan tâm chỉ đạo đơn vị thi công khai thông dòng chảy của các cầu, cống để tránh ngập nước vào mùa mưa sắp đến.

Trả lời: Theo kết quả kiểm tra hiện trạng Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua xã Phổ Thuận do công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An thực hiện, tại vị trí cống qua đường Quốc lộ (gần cây xăng Đại Thành) mương thoát nước phía thượng lưu cống bị bồi lấp, UBND huyện yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nạo vét, thông dòng thượng lưu cống, giao cho UBND xã Phổ Thuận giám sát việc thực hiện này.

Tại vị trí các khu tái định cư đang xây dựng do Trung Tâm Phát triển quỹ đất huyện làm đại diện Chủ đầu tư quản lý dự án, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm chỉ đạo các đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thành việc lắp đặt hệ thống công thoát nước hai bên đường Quốc lộ để hạn chế việc ngập úng vào mùa mưa.

10.2. Nhà nước nên có kế hoạch xây dựng cầu qua sông Ba Liên để việc đi lại của nhân dân 3 xã Phổ Thuận, Phổ Phong, Phổ Nhơn được thuận tiện.

Trả lời: Xây dựng cầu qua sông Ba Liên đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn, nguồn ngân sách huyện không đảm bảo cho việc xây dựng công trình này. Để phục vụ nhu cầu giao thông của nhân dân, Huyện đã lập kế hoạch và xin các nguồn vốn hỗ trợ từ cấp trên để đầu tư xây dựng.

11. Cử tri xã Phổ Phong kiến nghị:

Ông Nguyễn Đức Miên - thôn Vạn Lý có ý kiến: Khu đất tái định cư của dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 24 không có công thoát nước sẽ gây ngập nước vào mùa mưa. Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục.

Trả lời: Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ có kế hoạch khắc phục vấn đề này.

III. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

1. Cử tri xã Phổ Thạnh kiến nghị: Đề nghị UBND huyện đầu tư xây dựng lò đốt, xử lý rác thải để tránh việc ô nhiễm môi trường do ảnh hưởng của bãi rác phía Nam huyện Đức Phổ ở thôn La Vân.

Trả lời: Qua ý kiến đề nghị của cử tri xã Phổ Thạnh về đầu tư xây dựng lò đốt, xử lý rác thải để tránh ô nhiễm môi trường là chính đáng, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Tuy nhiên, với công nghệ xử lý bằng lò đốt hiện chưa được sử dụng nhiều ở Việt Nam do chi phí lớn, hơn nữa nguồn ngân sách của huyện còn hạn chế nên chưa thực hiện được. UBND huyện ghi nhận và sẽ có kế hoạch khắc phục trong thời gian đến.

2. Cử tri xã Phổ Cường kiến nghị: Hiện nay tình trạng vức rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường ngày càng nhiều. Đề nghị Nhà nước mở rộng địa bàn thu gom rác thải để giảm bớt tình trạng ô nhiễm môi trường.

gom của Đội VSMT ít do đó chưa đáp ứng hết nhu cầu thu gom rác trên địa bàn huyện. Hiện nay, huyện đang tiếp tục đầu tư thêm trang thiết bị thu gom cũng như khu xử lý rác để đảm bảo đáp ứng nhu cầu thu gom và xử lý rác trên địa bàn huyện trong thời gian đến.

3. Cử tri xã Phổ Hoà kiến nghị:

3.1. Công ty Cổ phần đá Mỹ Trang đánh mìn ảnh hưởng đến nhà dân ở khu dân cư số 3 thôn Hiền Văn, đá văng làm bể ngói nhà, bụi gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay, Công ty đang khai thác đất bì đổ trên cao qua phía khu dân cư, mùa mưa đến có nguy cơ đất đổ lấp nhà dân; nhưng Công ty chưa giải quyết. Đề nghị UBND huyện can thiệp để dân trong khu dân cư được yên tâm.

Trả lời: Dự án khai thác, cải tạo mỏ đá Mỹ Trang của Công ty Cổ phần đá Mỹ Trang đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 12/12/2011; Trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường có nêu rõ khoảng cách an toàn khi nổ mìn và vị trí bố trí đổ đất bề mặt phù hợp. Ngày 28/11/2014, Đoàn kiểm tra của tỉnh gồm Sở Công thương, Sở Tài nguyên – Môi trường đã kiểm tra thực địa. Qua kiểm tra, không có nhà nứt, chỉ có một ít đá bì nhưng mức độ không như cử tri phản ánh.

3.2. Ông Huỳnh Chín – thôn Hiền Văn có ý kiến: Ông và Huỳnh Xích được cấp đất rừng tại Tiểu khu 329 Phổ Hòa; có hợp đồng làm ăn chung với nhau, sau đó 2 ông ký hợp đồng với Công ty Lâm đặc sản Quảng Ngãi một thời gian. Hai ông nảy sinh tranh chấp, tòa án thụ lý hồ sơ từ năm 2010 đến nay vẫn chưa giải quyết xong. Đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết.

Trả lời: Vụ án này đã được giải quyết tại bản án số 18/2010/DS-ST ngày 10/9/2010. Nội dung giải quyết: Công nhận hợp đồng liên doanh chăm sóc rừng nguyên liệu giấy số 04/PK-HĐLD-2005 ngày 08/12/2005 đã ký kết giữa ông Huỳnh Xích và Công ty Cổ phần Nông lâm sản xuất khẩu Quảng Ngãi là hợp pháp; bác đơn yêu cầu của ông Huỳnh Chín về việc yêu cầu hủy hợp đồng liên doanh chăm sóc rừng nguyên liệu giấy số 04/PK-HĐLD-2005 ngày 08/12/2005 đã ký kết giữa ông Huỳnh Xích và Công ty Cổ phần Nông lâm sản xuất khẩu Quảng Ngãi.

Như vậy việc tranh chấp của ông Huỳnh Chín đã được giải quyết xong bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật.

3.3. Bà Tô Thị Kim Oanh – thôn An Thường có ý kiến: Bà có mua 1 thửa đất ở thị trấn Đức Phổ, đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng khi bà làm nhà thì bị cản trở. Việc này bà đã gửi hồ sơ và kiến nghị nhiều lần, nay đã 10 năm rồi nhưng chưa giải quyết xong. Đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết.

Trả lời: Bà Tô Thị Kim Oanh có gửi đơn xin cấp phép xây dựng tại thửa đất nêu trên. Tuy nhiên, theo quy định về điều kiện được cấp giấy phép xây dựng nhà ở: đất đang tranh chấp chưa được giải quyết thì không đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng (UBND thị trấn Đức Phổ không xác nhận là đất không có tranh chấp để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Bà Tô Thị Kim Oanh chưa được cấp giấy

hệ trực tiếp với UBND thị trấn, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan để giải quyết về tranh chấp đất như đã nêu.

4. Cử tri Thị trấn kiến nghị: Đề nghị quan tâm giải quyết dứt điểm vụ Vườn Đình ở tổ dân phố 4.

Trả lời: Ngày 9/5/1992, UBND huyện có Quyết định số 232/QĐ-UBND xử lý việc tranh chấp thửa đất Vườn Đình, TDP 4, thị trấn Đức Phổ. Tại Điều 2 của Quyết định này nêu “giao cho UBND thị trấn quản lý và giao cho HTX; các tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu thiết thực sử dụng theo pháp luật hiện hành”

Ngày 9/3/1993, UBND thị trấn ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND về việc giao quyền sử dụng thửa đất vườn Đình khối 4, thị trấn Đức Phổ. Tại Điều 1 của Quyết định có nội dung: giao QSD đất phía Tây của thửa đất vườn Đình khối 4 có diện tích 4.963m² cho Hội Bảo thọ khối 4, thị trấn Đức Phổ.

Ngày 11/3/2008, UBND huyện có Quyết định số 152/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định số 04/QĐ-UB ngày 09/3/1993 của UBND thị trấn Đức Phổ về việc giao QSD đất vườn Đình, TDP 4 không đúng thẩm quyền. Tại điều 2, Quyết định 152/QĐ-UBND có nêu: “giao cho UBND thị trấn Đức Phổ quản lý sử dụng phần diện tích thửa đất đã thu hồi theo quy định của pháp luật hiện hành”.

Như vậy thửa đất vườn Đình hiện nay được giao cho UBND thị trấn quản lý, sử dụng.

5. Cử tri xã Phổ Minh, Phổ Hòa kiến nghị:

Đề nghị UBND huyện cấp đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án: Đường Đức Phổ - Mỹ Á (giai đoạn 2); đường Cầu Bàu - Phổ Vinh để các hộ dân có đất làm nhà ở, ổn định cuộc sống và sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Trả lời: Vấn đề này đã được trả lời tại điểm 5, Báo cáo số 277/BC-UBND ngày 06/10/2014 của UBND huyện Đức Phổ.

6. Cử tri xã Phổ Ninh kiến nghị:

6.1. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp đã giao cho Công ty Nhất Thanh nhưng đến nay đã 5 năm vẫn bỏ hoang. Diện tích đất đã giao cho Công ty Đức Bảo An cũng không sử dụng. Điều này gây lãng phí rất lớn, trong lúc nhân dân không có đất sản xuất. Đề nghị huyện có biện pháp xử lý.

Trả lời: Ngày 30/9/2014, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Quyết định số 365/QĐ-UBND về việc cho phép chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hằng năm sang hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần đối với Công ty TNHH MTV Nhất Thanh. Và ngày 24/6/2014, UBND tỉnh có Quyết định số 205/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty Đức Bảo An để xây dựng Khu Thương mại, dịch vụ. Vì vậy theo Luật Đất đai năm 2013, hai công ty này vẫn còn thời gian để thực hiện dự án đầu tư.

6.2. Khai thác cát tại thôn An Ninh xe cộ lại nhiều làm đoạn đường đất

Trả lời: Tuyến đường Phô Minh – Bến Bè (ĐH.43) đoạn từ QL1 đi Bến Bè đã được đầu tư xây dựng bằng BTXM khoảng 1,5 km. Tuyến đường này huyện đã đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2015- 2020, sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng trong thời gian tới khi đã được bố trí vốn.

6.3. Đường vào cụm công nghiệp Đồng Làng, cống thoát nước qua đường quá nhỏ làm ngập úng khu dân cư, xe qua lại làm bụi gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị Huyện có biện pháp khắc phục.

Trả lời: Công trình Đường vào cụm công nghiệp Đồng Làng, hạng mục: Nền đường và thoát nước đã được UBND huyện Đức Phổ đầu tư giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng năm 2013 và chỉ được UBND huyện đầu tư nền đường bằng đất đắp và cống thoát nước ngang qua đường chưa hoàn chỉnh. Để khắc phục tình trạng ngập úng khu dân cư và gây bụi khi qua lại, trong thời gian tới, UBND huyện sẽ họp và thống nhất đầu tư giai đoạn 2 công trình Đường vào Cụm CN Đồng Làng để tránh tình trạng ngập úng khu dân cư, đảm bảo cuộc sống cho người dân.

6.4. Một số hộ dân đang sống ở vùng kinh tế mới thôn An Ninh đã hơn 30 năm nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị huyện quan tâm xem xét.

Trả lời: Đề nghị các hộ dân liên hệ trực tiếp với UBND xã Phô Ninh và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để được xem xét, giải quyết và hướng dẫn thủ tục cấp GCNQSD đất.

6.5. Đề nghị huyện hướng dẫn giải quyết đất ở trong khu dân cư vùng lõm để tạo điều kiện cho dân có đất ở. Vì hiện nay thực hiện vấn đề này rất khó khăn, nhiều gia đình nông dân không có đủ tiền để đấu giá đất ở những nơi Nhà nước bán đấu giá.

Trả lời: Vấn đề này, UBND huyện giao phòng TN-MT hướng dẫn cho UBND xã Phô Ninh và các hộ dân có nhu cầu lập đầy đủ thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định.

7. Cử tri xã Phô Nhơn kiến nghị:

7.1. Một số hộ dân đóng tiền làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND huyện giải quyết.

Trả lời: Vấn đề này, cử tri không nêu rõ loại hồ sơ cấp loại GCNQSD đất nào và họ tên cụ thể của người chưa được nhận GCNQSD đất. Đề nghị cử tri liên hệ trực tiếp với Phòng Tài nguyên – Môi trường để được hướng dẫn cụ thể.

7.2. Đề nghị cơ quan chức năng của huyện sớm giải quyết vụ tranh chấp đất giữa bà Phạm Thị Lê với ông Thạch Cảnh Phô (thôn An Lợi), không để kéo dài làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương.

Trả lời: Hiện nay, UBND huyện đang tiến hành lập các thủ tục để giải quyết vụ việc này theo Công văn số 3959/UBND-NC ngày 06/9/2014 của UBND

8.1. Dự Án Quốc lộ 1A sau khi làm, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tự điều chỉnh việc áp giá đền bù mà xã không biết. Đề nghị kiểm tra và công khai cho dân biết.

Trả lời: Giao UBND xã Phổ Văn làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh để trả lời cho cử tri được rõ.

8.2. Ông Lê Văn Tường ở thôn Đông Quang kiến nghị: Đất của ông được Nhà nước cấp năm 1991 bị ảnh hưởng bởi dự án quốc lộ 1A chỉ được hỗ trợ 20%, sao những người cũng cấp đất như ông lại được hỗ trợ 80%. Đề nghị trả lời cho ông rõ.

Trả lời: Vấn đề này, UBND huyện giao UBND xã Phổ Văn phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh để trả lời cho ông Lê Văn Tường.

8.3. Ông Trần Lễ đề nghị các cấp sớm giải quyết đơn thư kiến nghị của ông về đất đai, ông đã gửi đơn nhiều lần nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.

Trả lời: Vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 379/TB-UBND ngày 13/11/2014 giao nhiệm vụ cho Chủ tịch UBND xã Phổ Văn giải quyết dứt điểm trong tháng 11/2014.

9. Cử tri xã Phổ An kiến nghị:

9.1. Hiện nay 2 vườn ở và lô đất số 1 xóm Quần Huân thôn Hội An 1, trước đây do UBND huyện Đức Phổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi chỉnh lý bản đồ năm 2006 thì không nằm trong địa giới xã Phổ An mà nằm trong địa giới hành chính xã Đức Phong, huyện Mộ Đức. Đề nghị UBND huyện có hướng giải quyết cho dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất những thửa đất nói trên.

Trả lời: Về hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính giữa xã Phổ An, huyện Đức Phổ và xã Đức Phong, huyện Mộ Đức được lập theo Chỉ thị số 364-CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đưa vào sử dụng từ năm 1994 đến nay, hiện trạng địa giới hành chính không có gì thay đổi.

Về nội dung khi chỉnh lý bản đồ năm 2006 thì đây là bản đồ địa chính đo đạc theo chương trình đa dạng hóa nông nghiệp, nông thôn. Về nguyên tắc bản đồ địa chính năm 2006 không làm thay đổi hiện trạng địa giới hành chính.

Trong thời gian đến, UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã Phổ An phối hợp với UBND xã Đức Phong thống kê, xác định nguồn gốc, lập hồ sơ cấp GCNQSD đất cho nhân dân theo đúng quy định của pháp luật.

9.2. Đề nghị UBND huyện sớm giải quyết việc tranh chấp đất ở giữa bà Văn Thị Hồng với ông Văn Đức Hoàng.

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo, yêu cầu tổ thẩm tra xác minh phối hợp với UBND xã Phổ An và các ngành liên quan tiến hành thẩm tra để tham mưu, giải quyết. Hiện nay tổ thẩm tra xác minh đang tiến hành thẩm tra để giải quyết vụ việc này theo Công văn số 3959/UBND-NC ngày 06/9/2014 của UBND

10.1 Đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm việc khiếu kiện kéo dài của 08 hộ dân tại khu dân cư Đồng Bàu (Hải Tân) để tạo điều kiện cho địa phương xây dựng khu dân cư và các công trình phúc lợi công cộng.

Trả lời: Có Công văn số 2084/UBND-TTH ngày 01/12/2014 của Chủ tịch UBND huyện về việc trả lời phản ánh của công dân kèm theo.

10.2. Hiện nay 12 hộ dân Phở Quang đang xâm canh trên diện tích thuộc xã Phở Văn, Phở An, nhưng khi các hộ này kê khai đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cán bộ chuyên môn đi kiểm tra thực địa thì số diện tích này không có trong bản đồ 3 xã: Phở Văn, Phở An, Phở Quang, nên 12 hộ này không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên – Môi trường hỗ trợ, tạo điều kiện để các hộ dân làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thuận lợi.

Trả lời: Vấn đề này UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Tài nguyên-Môi trường chủ công tổ chức họp các cơ quan và UBND các xã liên quan để thống nhất và sẽ có hướng dẫn cụ thể cho từng hộ dân.

11. Cử tri xã Phở Phong kiến nghị:

11.1. Một số hộ dân ở khu tập thể Xí nghiệp gạch ngói Phở Phong mua đất và nhà của Xí nghiệp, đã ở ổn định lâu nay nhưng chưa làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị huyện xem xét giải quyết.

11.2. Một số hộ dân làm nhà ở đã lâu phía trong sông tại Km7 và nông trường 24-3 chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị huyện xem xét giải quyết.

Trả lời: UBND huyện sẽ chỉ đạo phòng Tài nguyên môi trường phối hợp với UBND xã Phở Phong hướng dẫn để các hộ dân khu tập thể Xí nghiệp gạch ngói Phở Phong, các hộ dân trong Km7 và Nông trường 24-3 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

11.3. Ông Nguyễn Độ - thôn Vạn Lý có ý kiến: Năm 1979 gia đình tôi bắt đầu sống tại Vạn Lý, trước đó là công nhân Nông trường 24/3. Gia đình tôi thuộc những hộ có đất ở ổn định từ trước ngày 18/12/1980 là đất ở toàn bộ thửa đất. Đề nghị hỗ trợ đền bù bằng giá đất ở trên tổng diện tích thu hồi, không đền bù bằng giá đất vườn. Ông đã gửi đơn nhiều lần nhưng chưa giải quyết. Đề nghị phúc đáp rõ ràng bằng văn bản cho gia đình ông.

Trả lời: Hiện nay, thửa đất số 433, tờ bản đồ số 13, diện tích: 5.050 m² trên bản đồ 299/TTg thể hiện là đất thổ cư (T) được tách ra thành nhiều thửa, cụ thể:

- Vào năm 1985, hộ ông Nguyễn Độ cho con là ông Nguyễn Văn Hộ làm nhà ở tại thửa đất số 917, tờ bản đồ số 40, diện tích 904m², ký hiệu ONT, hộ ông Nguyễn Văn Hộ được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H07876 ngày 08/11/2006, trong đó: 400m² đất ở, 504 m² đất vườn (HNK), thửa đất này được tách ra từ thửa đất gốc.

Hiện nay thửa đất số 917, tờ bản đồ số 40 của ông Nguyễn Văn Hộ

nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng thi công dự án. Đến nay đã điều chỉnh giấy CNQSD đất và trả lại giấy CNQSD đất cho hộ ông theo quy định.

- Vào năm 1992, hộ ông Nguyễn Độ cho con là ông Nguyễn Văn Nậy làm nhà ở tại thửa đất số 1217 (theo bản đồ đo vẽ năm 2006 là thửa đất số 904), tờ bản đồ số 40, diện tích 571m², ký hiệu ONT. Hộ ông Nguyễn Văn Nậy đã gửi đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất đến Ủy ban nhân dân xã Phò Phong và đã nộp lệ phí trước bạ (ông Nguyễn Văn Nậy đã cung cấp thông tin vào ngày 01/8/2014 tại nhà ông), thửa đất được tách ra từ thửa đất gốc; Theo quy định hiện nay thì việc sử dụng đất làm nhà ở trước ngày 15/10/1993 được UBND xã xác nhận sử dụng ổn định, không có tranh chấp thì được công nhận diện tích đất ở theo hạn mức do UBND tỉnh quy định hiện hành là 300 m², không thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Hộ ông Nguyễn Độ bán cho bà Huỳnh Thị Tấn thửa đất số 974 có nhà ở do ông Nguyễn Độ xây dựng năm 1992, tờ bản đồ số 40, diện tích 434 m², loại đất ONT (theo bản đồ địa chính khu đất được Sở Tài nguyên & Môi trường thẩm định, phục vụ bồi thường), thửa đất này được tách ra từ thửa đất gốc. Tuy nhiên, Ông Nguyễn Độ cung cấp thông tin là bán đất vườn cho bà Huỳnh Thị Tấn.

- Thửa đất số 955, tờ bản đồ số 40, diện tích 2.804 m² được tách ra từ thửa đất gốc, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H08050, cấp ngày 08/11/2006, trong đó: 400 m² đất ở, 2.404 m² đất vườn (HNK) do ông Nguyễn Độ quản lý sử dụng làm nhà ở.

Khi thực hiện kiểm kê áp giá bồi thường trên thửa đất số 955 của ông Nguyễn Độ thu hồi, bồi thường 464m² đất vườn (HNK). Hộ ông đã thống nhất ký hồ sơ kiểm kê, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng thi công dự án. Đến nay đã điều chỉnh giấy CNQSD đất và trả lại giấy CNQSD đất cho hộ Ông theo quy định.

- Thửa đất số 905, tờ bản đồ số 40, diện tích 933 m² được tách ra từ thửa đất gốc, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. UBND xã Phò Phong xác nhận nguồn gốc: mục đích sử dụng là đất BHK do ông Nguyễn Độ quản lý sử dụng. Đến nay hộ ông Nguyễn Độ làm nhà ở.

Khi thực hiện kiểm kê áp giá bồi thường trên thửa đất số 905 của ông Nguyễn Độ thu hồi, bồi thường 157m² loại đất BHK (không có nhà ở). Hộ ông đã thống nhất ký hồ sơ kiểm kê, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng thi công dự án.

Đối chiếu theo các quy định tại khoản 5, Điều 24, Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; Thông báo số 85/TB-UBND ngày 31/03/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 1021/UBND-THƯ ngày 20/12/2009, UBND tỉnh Quảng Ngãi;

đất này được tách ra từ thửa đất gốc.

Thửa đất này được tách ra từ thửa đất gốc của ông Nguyễn Văn

* Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ đã ban hành Quyết định số 7966/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Độ, cư trú thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ; không chấp nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Độ.

11.4. Ông Nguyễn Tăng Phổ - thôn Vạn Lý có ý kiến: Đất thu hồi của gia đình ông dọc Quốc lộ 24 được hỗ trợ giá đất trước 18/12/1980. Nhưng có một cá nhân nào đó khiếu kiện, nên đến nay gia đình ông vẫn chưa nhận được tiền. Đề nghị cơ quan chức năng giải quyết để gia đình ông được nhận tiền.

Trả lời: HDBT dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 có đề nghị hộ ông Phổ liên hệ với UBND xã Phổ Phong kê khai, làm rõ nguồn gốc sử dụng đất và quá trình sử dụng đất. UBND xã Phổ Phong có văn bản khẳng định việc xác nhận nguồn gốc đất đúng; HDBT dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 có Công văn số 16/HDBT ngày 13/10/2014 về việc chi trả hỗ trợ như đất ở của hộ ông Nguyễn Tăng Phổ ở thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong gửi BQL các DA ĐT&XD các CTGT Quảng Ngãi thực hiện công tác chi trả theo thẩm quyền. Đến nay, Ban Quản lý các DA ĐT&XD các CTGT tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện chi trả cho ông Nguyễn Tăng Phổ.

11.5. Bà Phạm Thị Chiến - thôn Hùng Nghĩa có ý kiến: Cha của bà là ông Phạm Vinh đã chia cho các con 100m² đất trên cùng một thửa đất nhưng khi cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ có 70m² và đền bù đất theo giá đất vườn. Đề nghị cơ quan chức năng phúc đáp rõ ràng bằng văn bản cho gia đình bà.

Trả lời: Hộ bà Chiến được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất 761, tờ bản đồ số 22, diện tích 184m² (GCN số AL240573, số vào sổ H.06103, cấp ngày 8/11/2006).

HDBT dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 đã thu hồi 69m² đất vườn và đã chi trả tiền cho hộ bà Phạm Thị Chiến, số tiền: **21.712.000 đồng** theo Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 24/2/2013 của UBND huyện Đức Phổ (*Phương án bồi thường đợt 1, được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 7212/QĐ-UBND ngày 13/12/2010*).

11.6. Ông Hồ Văn Được - thôn Vạn Lý có ý kiến: Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 24, thu hồi đất gia đình ông hết 305m² (cả đất vườn và đất ở). Kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ đất tái định cư cho ông.

Trả lời: Theo quy định tại Điều 27, Khoản 1, 2 và Điều 28, Khoản 3, Điểm b, c của Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Diện tích đất thu hồi của ông Hồ Văn Được là 380 m², được xác định để tính giao đất tái định cư theo tỷ lệ như sau:

$$(380 \text{ m}^2 \times 20\%) + (100 \text{ m}^2 \text{ đất vườn} \times 15\%) = 90 \text{ m}^2 < 100 \text{ m}^2$$

huyện Đức Phổ để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số hồ sơ 1542. Sau nhiều lần đúng hẹn công dân đến nhận kết quả thì nhận được câu trả lời là “Vui lòng chờ xin ý kiến của UBND Huyện”. Đến ngày 03/6/2014, công dân đến yêu cầu trả kết quả thì bà Nguyễn Thị Thu Hiền viết giấy yêu cầu “Công dân viết giấy cam kết nộp tiền vượt hạn mức đất ở 100m² như ở mặt trước”. Tôi thấy yêu cầu này của bà Hiền là không đúng. Vì việc cấp 400m² đất ở hay 300m² là thẩm quyền của cơ quan Nhà nước theo quy định, còn nguồn gốc đất ở của dân được hình thành trước 18/12/1980 hay trước 01/7/1993 thì Nhà nước không thu tiền khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu công dân có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất ở thì phải nộp 50% giá trị đất ở của thửa đất đó. Vậy tại sao yêu cầu dân cam kết nộp tiền vượt hạn mức đất ở bằng 100% giá trị đất ở. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét trả lời cho công dân.

Trả lời: Ngày 19/11/2013, Văn phòng ĐKQSD đất huyện có tiếp nhận hồ sơ xin chuyển thông tin địa chính để Chi cục thuế huyện Đức Phổ xác định nghĩa vụ tài chính đối với ông Nguyễn Hoan (do ông Nguyễn Lộc nộp hồ sơ) để thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận GCNQSD đất được UBND huyện Đức Phổ cấp năm 2005, do chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính nên GCNQSD đất của ông Nguyễn Hoan tại thời điểm này UBND xã Phổ Phong còn lưu giữ chưa giao cho ông.

Do đến năm 2013, ông Nguyễn Hoan mới kê khai để thực hiện nghĩa vụ tài chính để nhận GCNQSD đất được UBND huyện cấp năm 2005, nên Văn phòng ĐKQSD đất đã căn cứ vào khoản 3, Điều 4 của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất, xin giao đất hoặc cho thuê đất và khoản 1, Điều 7 của Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 02/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về xác định diện tích đất ở đối với trường hợp không có giấy tờ thì xác định hạn mức được xác định tại các văn bản này quy định hạn mức giao đất ở không thu tiền sử dụng đất tại thời điểm này chỉ có 300m², còn lại 100m² là vượt hạn mức.

IV. Lĩnh vực nông nghiệp – thủy lợi:

1. Cũ tri xã Phổ Nhơn kiến nghị: Việc hỗ trợ kinh phí chống hạn chậm, xã đã vận động nhân dân tự lo kinh phí để chống hạn nhưng đến nay dân vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ từ Nhà nước.

Trả lời: Trong năm 2014, tình hình hạn xảy ra diện rộng trên toàn địa bàn huyện, vấn đề này huyện đã tổng hợp diện tích bị hạn của các địa phương trình tỉnh xin hỗ trợ. Tuy nhiên, đến cuối tháng 10 năm 2014, UBND tỉnh mới có Quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ chống hạn cho huyện. UBND huyện đã nhận

trương “ Dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 - 2020. Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện rà soát và đăng ký nhu cầu thực hiện dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện, nhưng đến nay chỉ có 04 xã gửi kế hoạch dồn điền đổi thửa về huyện tổng hợp gửi tỉnh (không có đề nghị của xã Phổ Ninh). Trong thời gian đến, UBND huyện tiếp tục yêu cầu UBND các xã xây dựng Kế hoạch dồn điền đổi thửa trong nông nghiệp để thực hiện cánh đồng mẫu lớn, nhằm đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp.

3. Cử tri xã Phổ An kiến nghị: Dự án tiêu úng, thoát lũ chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoá thi công làm ảnh hưởng một số diện tích trồng lúa của nhân dân. Đề nghị Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho dân.

Trả lời: Đề giải quyết vấn đề này, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, UBND xã Phổ An phối hợp với đơn vị Chủ đầu tư dự án cùng kiểm tra hiện trường xác định, việc triển khai thi công dự án qua khu vực này đã thực hiện nén dòng sông Thoá, bỏ đi những đoạn cũ uốn lượn và đào các sông tạm để dẫn dòng thi công vẫn chưa được lấp, dẫn đến chia cắt các đồng ruộng. Tuy nhiên trong quá trình chia cắt không lập khối lượng san lấp các dòng sông cũ khi nén dòng lên đê và kinh phí hỗ trợ sản xuất. Vì thế Chủ đầu tư không thực hiện lấp các dòng sông cũ và hỗ trợ sản xuất cho người dân bị ảnh hưởng.

Tại cuộc họp, Chủ đầu tư đã thống nhất chỉ đạo đơn vị thi công san lấp các dòng sông tạm, cải tạo lại hệ thống kênh mương như hiện trạng, hỗ trợ người dân lấp đặt các cầu tạm qua sông để tạo điều kiện cho người dân sản xuất ổn định.

V. Lĩnh vực điện sinh hoạt, sản xuất

1. Cử tri xã Phổ Minh kiến nghị:

1.1. Đề nghị UBND huyện có ý kiến với ngành điện tiếp nhận và quản lý đường điện ở khu vực hồ tôm Gò Giữa Sa Bình. Vì vừa qua Hợp tác xã Dịch vụ nuôi trồng thủy sản đã làm việc với cơ quan Điện lực Đức Phổ nhưng không tiếp nhận và giá thu tiền điện quá cao 1.950 đồng/Kw là không đúng quy định.

Trả lời: Hiện nay, Nhà nước chưa có chủ trương tiếp nhận lưới điện đối với các dự án nuôi tôm. Do đó công ty Điện lực Quảng Ngãi không có cơ sở để thực hiện tiếp nhận lưới điện như đề nghị của cử tri.

1.2. Tài sản điện nhân dân xã Phổ Minh góp vào Công ty cổ phần dịch vụ điện Đức Phổ, 2 năm nay không thấy Công ty công khai doanh thu hàng năm cho nhân dân biết. Đề nghị công ty phải công khai cụ thể về doanh thu hàng năm kê cả lãi, lỗ và xử lý phân lãi, lỗ đó như thế nào cho nhân dân biết.

Trả lời: Theo quy định đến tháng 6 năm 2014, công ty phải tổ chức Đại hội

Hiện nay, Công ty đã hợp đồng với đơn vị kiểm toán để kiểm toán tài chính của công ty từ ngày thành lập đến nay để đảm bảo tính minh bạch. Vì vậy, Công ty sẽ công bố kết quả kiểm toán trước Đại hội cổ đông tổ chức vào cuối năm 2014 về doanh thu, lãi, lỗ ... để cổ đông nắm bắt và thông tin lại cho nhân dân biết.

2. Cử tri xã Phổ Ninh kiến nghị:

** Hiện nay một số đường dây điện bị cây cối ngã vào gây mất an toàn trong mùa mưa bão sắp đến.*

Trả lời: Theo định kỳ, mỗi năm công ty phát quang hành lang cây cối nằm trong hành lang an toàn lưới điện 02 lần, đặc biệt là trước mùa mưa bão. Đến cuối tháng 10 năm 2014, Công ty Cổ phần dịch vụ điện Đức Phổ đã hoàn tất việc phát quang cây cối nằm trong hành lang an toàn lưới điện của đường dây điện hạ áp do Công ty quản lý. Riêng hành lang an toàn lưới điện từ công tơ về nhà dân các hộ dân phải có trách nhiệm phát quang để đảm bảo an toàn mà đặc biệt là trong mùa mưa bão.

** Khoảng cách từ công tơ điện đến nhà dân trên 200m là quá xa, gây tổn phí điện năng. Đề nghị Công ty Cổ phần điện Đức Phổ khắc phục.*

Trả lời: Hiện nay, trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều nơi nhà dân còn cách xa lưới điện của Công ty như trường hợp kiến nghị của cử tri xã Phổ Ninh. Từ khi công ty thành lập đến nay, công ty cũng đã phối hợp với chính quyền các địa phương và nhân dân xây dựng mới được 26 tuyến nhánh rẽ đường dây 0,23kV để rút ngắn khoảng cách từ công tơ và nhà dân. Theo chủ trương và kế hoạch thì công ty sẽ bàn giao toàn bộ lưới điện cho ngành điện trước ngày 31/12/2014, vì vậy kiến nghị của cử tri ngành điện sẽ có trách nhiệm xem xét, giải quyết trong thời gian đến.

3. Cử tri xã Phổ Văn kiến nghị: Ông Nguyễn Thái Dân có ý kiến: Vườn nhà ông có đường dây điện 15Kv đi qua, hiện nay ông có nhu cầu làm nhà ở cho con trai nhưng không cho xây dựng, đề nghị các cấp quan tâm xem xét.

Trả lời: Hiện trạng khu vườn ông Nguyễn Thái Dân có đường dây trung áp 22KV thuộc nhánh rẽ Phổ Văn 2 (Gò Găng) thuộc xuất tuyến 476/E16.2. Khoảng cột 04 đến 06 tuyến đường dây này đi dọc tường rào phía Tây theo hướng Bắc Nam, cách tường rào khoảng 1,5m thuộc khu vườn ông Dân.

Đường dây 15Kv (hiện vận hành 22Kv) và trạm biến áp Phổ Văn 2 (Gò Găng) cấp điện cho thôn Tập An Bắc và 1 phần thôn Tập An Nam, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ do HTXNN Phổ Văn 2 làm chủ đầu tư. Đến năm 2001, HTXNN

Trả lời: Theo quy định đến tháng 6 năm 2014, công ty phải tổ chức Đại hội

Nếu như ông Nguyễn Thái Dân làm nhà thì phải tuân theo điểm b khoản 1 điều 11 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định hành lang của đường dây 22Kv: “Chiều rộng hành lang được quy định giới hạn bởi 2 mặt phẳng đứng về hai phía của đường dây, song song với đường dây, có khoảng cách từ ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh là 2m”. Vì tuyến đường dây nêu trên có đầy đủ hồ sơ pháp lý.

Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND huyện lần thứ 9. UBND huyện kính báo cáo HĐND huyện./.

Nơi nhận: Hg

- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Chánh, Phó VP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Em